

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 185-CV/BTGHU

*Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm
quý I/2025 đối với Báo cáo viên cấp huyện*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện.

Căn cứ Quy chế số 13-QC/HU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền đối với Báo cáo viên cấp huyện quý I/2025 như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tiếp tục tuyên truyền tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*” và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cấp bách, cần được tiến hành ngay để chuẩn bị điều kiện cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

2. **Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm tuyên truyền (1) việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (2) công tác xây dựng, chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở, công tác xây dựng, chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (3) Việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.**

Trong tuyên truyền cần chủ động cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhất là thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

3. Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc, tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “*Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc*”. Trong tuyên truyền làm rõ nội dung, nội hàm về kỷ nguyên mới; các định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu đó trên tất cả các lĩnh vực.

4. Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: (1) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 (2) các mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội (3) Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

5. Tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, địa phương. Nội dung bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

6. Tuyên truyền Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “*về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” gắn với tuyên truyền việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Nghị định 147/2024-NĐ-CP, ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; tuyên truyền thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, các sản phẩm in hình cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn.

II- VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI

1. Tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện và cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Chú trọng tuyên truyền thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; về hoạt động triển khai nhiệm vụ năm 2025 của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

2. Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện về lãnh đạo việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động thăm

hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong diện bảo trợ xã hội... đảm bảo cho Nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, với tinh thần mọi người, mọi nhà đều có Tết.

3. Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong việc giữ vững an ninh trật tự; xử lý ô nhiễm môi trường; thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, sử dụng pháo và vật liệu nổ; bảo đảm an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống hàng nhái, hàng giả; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại.

4. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện: tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, huy động các nguồn lực góp công, góp sức vào việc đẩy mạnh Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

5. Tuyên truyền thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025: Tập trung tuyên truyền nội dung chủ yếu về đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự; hình thức xử lý, mức xử phạt đối với các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; quyền lợi của thanh niên và gia đình khi thanh niên tị ngũ...

Tuyên truyền về vai trò quan trọng của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; về truyền thống của dân tộc, quê hương; bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ để người dân trên địa bàn huyện đều nhận thức rõ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cao cả đối với Tổ quốc, từ đó, tự giác chấp hành và vận động con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Tuyên truyền ngày hội giao quân và kết quả giao quân năm 2025 trên địa bàn huyện.

6. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (Vesak) năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Nâng cao tinh thần cảnh giác; phản bác các luận điệu xuyên tạc hoặc lôi kéo Nhân dân theo tà đạo, đạo lạ, lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

7. Tiếp tục tuyên truyền đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; kết quả nổi bật về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trong quý 1/2025.

III- MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tăng cường phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

2. Tuyên truyền việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

3. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong quý I/2025.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025) với chủ đề “*Đảng Cộng sản Việt Nam - bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội*” gắn với đón Xuân Ất Ty; khẳng định vị trí, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 95 năm qua; khẳng định Đảng ta luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những thành tựu vĩ đại sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Cùng với những nội dung trọng tâm nêu trên, các đồng chí báo cáo viên căn cứ nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị, ngành, đoàn thể mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp. Trong tuyên truyền cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời phân tích, định hướng theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Hải Đường